

เล่าเรื่องเมืองตรัง

โดย นายศงกร รุ่งอรุณ

ฉบับที่ 23

วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561

ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์ ศน.สุจิตรา ณ พัทลุง ได้ใช้คอลัมน์นี้เขียนวิเคราะห์ผลการสอบโอเน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ต่อด้วย ท่านรองระนิต ณ พัทลุง ได้เขียนบรรยายภาคการพัฒนาค่ายลูกเสือรักษานุประดิษฐ์และการแข่งขันฟุตบอลภาคฤดูร้อนหลังจากนั้นผมเจ็บป่วยไม่สามารถเขียนเล่าเรื่องเมืองตรังได้ มาเริ่มต้นกันที่ฉบับนี้เป็นข่าวฮือฮาเกี่ยวกับมติ ครม. ที่เร่งรัดกระบวนการเอาผิดกับข้าราชการที่ทุจริตโดยให้สืบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน กรณีมีมูลสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน รวมทั้งในระหว่างกระบวนการสอบสวนสามารถย้ายไปประจำส่วนราชการได้ด้วย จึงฝากเป็นข้อคิด ข้อเตือนใจแก่พวกเราไว้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งนี้ออกข่าวมาพร้อมกับเรื่องนี้ คือ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลปกครองอุบลราชธานีมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ส่วนที่ 3 ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560) ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ต่อมาศาลปกครองสูงสุด “วินิจฉัยว่า การมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา บริบทการบริหารบุคคลเปลี่ยนแปลงไป ย่อมมีอำนาจที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และการแก้ไขไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองอุบลราชธานี ทำให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาสามารถทำได้ ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้แจ้งให้ดำเนินการย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ สำหรับจังหวัดตรังได้ดำเนินการเสร็จไปแล้ว ส่วนจะดำเนินการในครั้งสองอย่างไร ผมได้มอบหมายให้ท่านรองสุวิทย์ พองโหย ไปประชุมแทนคงมีความคืบหน้าจะได้แจ้งต่อไป

สำหรับชาวโรงเรียนในช่วงนี้อยู่ระหว่างปิดเทอม เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2561 ต้องใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงในส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในส่วนสาระที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผมเองในช่วงนี้อาจยังไม่สะดวกที่จะลงไปติดตามได้ด้วยตนเอง แต่ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ออกไปดูในเรื่องดังกล่าว ประจวบเหมาะกับการในช่วงเปิดเทอมใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สั่งการให้ไปดูความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ความปลอดภัย จึงถือโอกาสนี้ได้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังสือเรียน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ คุ่มค่า เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของคุณครูที่ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบโอเน็ต รวมทั้งโรงเรียนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งผมนิยามขึ้นเอง โดยมีตัวบ่งชี้ อาทิเช่น ครูขาดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีเหตุร้องทุกข์ ร้องเรียนอยู่เสมอ ๆ เป็นต้น



เล่าเรื่องเมืองจตุรัส

โดย นายศงกร รักบุญ

ฉบับที่ 23

วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561



ส่งท้ายข่าวฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจตุรัส เขต 1 ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการวิพากษ์เครื่องมือติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงทำให้พวกเราว่ามีบางภารกิจที่จะต้องทำเพิ่มเติม รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของชาติ ก็ได้เห็นว่าเราต้องทำภารกิจอะไรให้เข้มข้นขึ้น สุดท้ายสิ้นปีงบประมาณ จะต้องตอบคำถามของคณะกรรมการติดตามจากส่วนกลาง จึงถือโอกาสนี้ฝากบอกพวกเราว่า เตรียมตัวการ ทบสวนภารกิจ และการพัฒนางานในหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้า

